

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hiện nay trên địa bàn huyện, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đang diễn biến rất phức tạp, từ ngày 28/10/2021 đến ngày 26/10/2021 dịch bệnh đã xảy ra tại 88 hộ, 21 thôn của 03 xã, thị trấn (Dân Quyền, Đồng Tiến và Thị trấn Nưa) buộc phải tiêu hủy 173 con lợn với trọng lượng 13.070 kg, gây thiệt hại rất lớn cho các hộ chăn nuôi. Để chủ động phòng chống, ngăn chặn bệnh DTLCP không lây lan diện rộng, đồng thời thực hiện nghiêm túc Công văn số 16620/UBND-NN ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh DTLCP, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn huyện, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, Công văn số 439-CV/HU ngày 16/10/2021 của Huyện ủy về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện và các văn bản chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống bệnh DTLCP của cơ quan chuyên môn.

Các cấp, các ngành phải xác định công tác phòng, chống bệnh DTLCP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình dịch bệnh; quản lý chặt chẽ đàn lợn trên địa bàn đến từng trang trại, gia trại, hộ gia đình; nhanh chóng phát hiện ổ dịch, cô lập, khống chế và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở; các xã, thị trấn không phát hiện dịch kịp thời, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch không quyết liệt, không hiệu quả, chậm báo cáo tình hình, làm lây lan dịch bệnh thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

## 2. Đối với UBND các xã, thị trấn:

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn với phương châm “xã giữ xã”, “thôn giữ thôn”, “trang trại giữ trang trại”, “hộ giữ hộ”; khẩn trương chuẩn bị các phương án phòng chống bệnh DTLCP theo đúng nội dung Kế hoạch số 4942/KH-UBND ngày 31/12/2020 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gai cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2021.

- Tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng các tổ chức, hộ chăn nuôi lợn đến tận thôn, xóm để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi; yêu cầu các tổ chức, hộ chăn nuôi khi có lợn ốm, chết bất thường phải báo ngay với chính quyền địa phương và cơ quan thú y để lấy mẫu, xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Tổ chức tốt công tác vận chuyển lợn, kiểm soát giết mổ, mua bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn theo quy định; quản lý chặt chẽ việc tăng đàn, tái đàn lợn trong giai đoạn hiện nay; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm của lợn ốm, chết theo quy định của pháp luật. Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý để lập các chốt kiểm soát dịch bệnh nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn theo Công văn số 5882/UBND-NN ngày 26/10/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện hướng dẫn thành lập và hoạt động của chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh DTLCP tại các đầu mối giao thông liên huyện, liên xã, thôn.

- Có phương án, kế hoạch liên kết các cơ sở thu gom trên địa bàn tỉnh hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ lợn, quan tâm hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm để tiêu thụ lợn khỏe mạnh đến tuổi xuất bán tại các xã, thị trấn có dịch; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền người chăn nuôi có lợn đến tuổi xuất bán, không nuôi thêm chò tăng giá, mà khẩn trương xuất bán để giảm áp lực dịch bệnh và thiệt hại kinh tế.

- Đối với các xã, thị trấn đã xảy ra dịch: Dân Quyền, Đồng Tiến và Thị trấn Nưa phải tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp để sớm khống chế và xử lý dứt điểm các ổ dịch, kiên quyết không để lây lan ra diện rộng và tái phát dịch; phân đấu dập tắt, công bố hết dịch trên địa bàn toàn huyện trước ngày 01/12/2021. Thường xuyên theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn nuôi có triệu chứng lâm sàng của bệnh, nếu phát hiện dương tính với vi rút DTLCP phải khẩn trương tổ chức khoanh vùng ổ dịch, thực hiện cách ly, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, đường làng, ngõ xóm, cơ sở giết mổ, chợ thực phẩm, hồ chôn tiêu hủy lợn...để diệt trừ triệt để mầm bệnh; thành lập các Tổ tiêu hủy lợn, tuyệt đối không để các hộ chăn nuôi tự tiêu hủy lợn; tăng cường hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh, tổ kiểm soát dịch bệnh, tổ kiểm soát cơ động để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn.

3. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các xã, thị trấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP tại các đơn vị được giao phụ trách, chỉ đạo.

4. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện quy trình, quy định về phòng, chống bệnh DTLCP, nhất là công tác giám sát dịch bệnh, tiêu hủy lợn bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng, biện pháp xử lý ổ dịch...kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện và tham mưu các giải pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với phòng Tài chính -Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện.

5. Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn theo dõi, giám sát nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh DTLCP trên địa bàn huyện, chuẩn bị đầy đủ số lượng vật tư, hóa chất, thiết bị, nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và tác hại của bệnh DTLCP, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức, hộ chăn nuôi và nhân dân, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là các tổ chức, hộ gia đình chăn nuôi lợn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan đơn vị liên quan tập trung, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Phú Quốc**